

บทความออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป,เยาวชน,ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวโฆษณา : ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ร่วมสร้างพลังสามัคคีสู่แดนไทย

สวัสดิ์(ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ จากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้มาที่ห้องประชาชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม ผู้บริสุทธิตลอดจนครู อาจารย์ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองนั้น ต่างตกเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างสถานการณ์ของผู้ก่อเหตุรุนแรง

ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ๓ จชต. แห่งนี้ เพราะในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นับถือในศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่สั่งสอนให้ทุกคนมีความรักในสันติ มีจิตใจเมตตากรุณา ทุกเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงกระทำต่อพี่น้องประชาชนล้วนเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจยิ่งนัก บุคคลกลุ่มนี้ต้องการสร้างความแตกแยก ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการสร้างความหวาดระแวงวิตกกังวล หวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้ละจากถิ่นฐานที่เคยอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังนั้นถ้าเมื่อใดที่พี่น้องประชาชนเกิดความสับสน ความแตกแยกหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคีแล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็จะทำการข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆ นานาเพื่อบีบบังคับ ขับไล่น้องประชาชนให้ออกจากพื้นที่ ดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องร่วมมือกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งมั่นร่วมกันปกป้องตนเอง และต่อต้านการกระทำทุกรูปแบบ

ล่าสุดเมื่อวันที่ เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๒ ๑พณฯ คาโต๊ะ ชรี มุฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน ราชัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “มาเลเซีย ต้องการเห็นประชาชนมุสลิมในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ นำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวมุสลิมโลก รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับศาสนิกชนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนของไทยต่อไป”

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนไทยอีกด้วยว่า “เอกราชที่มีหลายองค์การที่ทำการต่อสู้เพื่อให้ได้มานั้น จะไม่มีทางเป็นจริงได้สำหรับชาวมุสลิม ในพื้นที่ ๓ จังหวัดและพวกเขาต้องจงรักภักดีต่อประเทศไทย พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะเดียวกันชาวมุสลิม ก็ควรได้รับความยินยอมให้สามารถประพฤติตน(ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ)ในฐานะมุสลิมที่ดีได้เช่นกัน มาเลเซียจะไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในภาคใต้ ซึ่งกระทำการล่วงละเมิดต่อกฎหมายไทย ประชาชนคนไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย จะต้องเป็นพลเมืองไทยที่ดีและอย่าหวังเลยว่า มาเลเซียจะให้การสนับสนุนหรือให้ที่พักพิงกลุ่มคนที่คิดกระทำผิดกฎหมายไทย ท่านจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เช่นนั้นเราก็จะส่งพวกท่านกลับประเทศ”

ท่านผู้ฟังที่เคารพ(ค่ะ/ครับ) ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านยังให้ความสำคัญต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นและพร้อมช่วยเหลือทางการไทยอย่างเต็มที่ในการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ถึงเวลาแล้วที่พวกเราประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ปกป้องชุมชนของเรา ความสามัคคีของเราทุกคนจะเป็นพลังสำคัญ ที่จะนำพาให้ชุมชนของเรากลับสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน หากรู้เห็นหรือมีเบาะแสพบเห็นการกระทำผิด ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเหล่านี้ หรือมีข่าวสารที่ผิดสังเกต โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้บ้านท่าน หรือที่หมายเลข ๑๓๔๑ และ ๑๘๘๑ ฟรีตลอด๒๔ ชม. เพื่อสร้างสันติสุขร่วมกัน